

## ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

### อพ.สธ. – สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เมื่อจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. นายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการ อพ.สธ., ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ., นายขจรศักดิ์ วัชรประทีป หัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ.- สกศ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสีปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะที่ ๕ ปีที่ ๗ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางสำนักงานสภาการศึกษา จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญา และทรัพย์สินทางปัญญาให้กับครูภูมิปัญญาไทย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาที่เคยมีผลงานสร้างสรรค์ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางสำนักงานสภาการศึกษา จะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาวิธีการและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาต้นแบบ คำชี้แจง และข้อเสนอแนะจาก อพ.สธ.

๑. กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูล และเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ เพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และเชื่อมกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ในเรื่องนี้ให้ทางสำนักงานสภาการศึกษาประสานกับ อพ.สธ. อีกครั้ง ในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล
๒. ในปี ๒๕๖๖ มีการจัดงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หน่วยงานสามารถเข้าร่วมงานได้ หากต้องการหนังสือเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าว ประสานได้ที่ผู้ประสานงาน อพ.สธ.
๓. ขอให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นัดทีมที่ปรึกษาที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะทำสัญญาจ้าง ให้นำมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของงาน อพ.สธ. เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางที่ อพ.สธ. ได้วางไว้





